

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 1 ต.ค. 2561

Page : 1, 29

No :

'อาร์ักษ์' ลั่นแค่ดีลธุรกิจ ปิดเดียวทำราคาหุ้น ECF



อาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์

'อาร์ักษ์' ลั่นเกี่ยวข้องกับ SUPER TRADER
แค่ดีลธุรกิจ พร้อมปฏิเสธไม่เกี่ยวปั่นหุ้น
ECF พร้อมเดินหน้าสร้างรายได้-กำไรให้
ECF เล็งชงบอร์ดอนุมัติดีลลงทุนโปรเจกต์ใหญ่
วันที่ 9 พ.ย.นี้ ฟากราคาหุ้นวานนี้ดึงหนัก
ติดฟลอร์ หลังนักลงทุนแพนิก
เทขายหลังผู้บริหารพัวพันปั่นหุ้น

'อาร์ักษ์'

นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
หรือ ECF ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "ข่าว
หุ้นทีวีออนไลน์" ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวลือ
ตนเองมีส่วนพัวพันกับเครือข่าย SUPER
TRADER ในการทำราคาหุ้น ECF ว่า ใน
ฐานะผู้บริหารของ ECF ตนเองมีความตั้งใจ
ที่จะสร้างรายได้ และผลกำไรให้กับทาง ECF
ให้เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้จากการที่บริษัทจัดทำแผนธุรกิจภายใต้
กรอบระยะเวลา 3-5 ปี

โดยแผนธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา มีทั้งการ
รายงานชี้แจงให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รับทราบ และอยู่
ระหว่างการทำศึกษา หรือการเข้าลงทุนอื่น ๆ
ที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะยังไม่
สามารถเปิดเผยได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัท
ได้เข้าไปศึกษาแผนการลงทุนและโครงการที่จะ
ช่วยสร้างรายได้ และกำไรให้เติบโตมากมาย
เช่น การเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า

จากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) หรือโครงการการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย รวมถึงการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศจีน ขณะเดียวกัน ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา ทาง SUPER TRADER ได้มีการเสนอโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทจะนำโมเดลธุรกิจดังกล่าวไปเจรจาระหว่างกันกับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนต่อไปทาง SUPER TRADER จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาหรืออนุมัติแต่อย่างใด โดยจะเป็นขั้นตอนที่บริษัทจะต้องทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และดำเนินการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของการพิจารณาต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีโมเดลทางธุรกิจที่อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดที่ทางบริษัทจะดำเนินการ ซึ่งเบื้องต้นสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าบริษัทจะเข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทที่จะเข้าลงทุนในสัดส่วน 51% ซึ่งจะต้องพิจารณาตามข้อกำหนด พร้อมทั้งประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอให้กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) พิจารณาให้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561

นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า ตนเองไม่ได้ทำการซื้อขายหุ้น และไม่สามารถระบุได้ว่าการที่ทาง SUPER TRADER มีส่วนช่วยในการเป็นตัวกลางในการหาโมเดลระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่นแล้วนั้น จะเข้ามาซื้อขายหุ้น ECF หรือไม่ ซึ่งหากทาง SUPER TRADER จะเข้ามาซื้อขายนั้นคงจะเป็นสิทธิของ SUPER TRADER ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถรู้ได้ว่ามีใครขายหรือซื้อบ้าง แต่ที่รู้ คือ บุคคลในครอบครัวไม่มีใครขายหุ้น รวมถึงขอปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้มีการติดหนี้ นายกระทรวง จารุศิริ ผู้ก่อตั้ง SUPER TRADER กว่าหลายร้อยล้านบาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด และไม่มีสาเหตุที่ทำให้จะต้องติดหนี้นายกระทรวง เพราะไม่ได้มีธุรกิจอะไรร่วมกัน ขณะเดียวกันต้องย้อนกลับไป

ถามนายกระทรวงว่า เพราะอะไรถึงพูดแบบนี้ ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 คาดว่าจะเติบโตกว่าไตรมาส 2/2561 ซึ่งเบื้องต้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำงบ โดยภาพรวมในช่วงที่ผ่านมา หลายโครงการเริ่มเห็นผล จึงเชื่อว่าเติบโตกว่าไตรมาส 2/2561 โดยจะมีการเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดรับทราบในวันที่ 9 พ.ย. 2561 และจะนำเสนอให้อนุมัติเข้าดำเนินรายการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในสัดส่วน 51% ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า 1 โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ขายและจะมีการเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจร่วมกันภายในเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และได้มีการร่วมกับบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ FPI ภายใต้ชื่อบริษัท เซฟเอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) อีกทั้งมีโครงการต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา โดยจะดำเนินการภายใต้บริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ระบุว่า พบรายชื่อของนายพิสิทธิ์ จารุศิริ ซึ่งเป็นบิดาของนายกระทรวง จารุศิริ ผู้ก่อตั้ง SUPER TRADER เข้าไปถือหุ้นในอยู่ใน ECF

ราคาดังติดฟลอร์ 6.20 บาท

จากการสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ECF วนนี้ (10 ต.ค. 2561) เปิดตลาดที่ราคา 8.80 บาท ระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ราคา 8.85 บาท หลังจากนั้นราคามีการปรับตัวลดลงมาแรงต่ำสุดปิดตลาดที่ราคาติดฟลอร์ (Floor) 6.20 บาท ลดลง 2.65 บาท หรือคิดเป็นลดลง 29.94% ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 958 ล้านบาท หลังจากที่มิกระแสข่าวลือว่านายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ECF มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างราคาหุ้นกับกลุ่ม SUPER TRADER ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายหุ้นแบบแก๊งกำไรรายวัน ■